

Thông tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần đã để lại sự tiếc thương vô hạn trong các tầng lớp Nhân dân.

● Ủy viên Trung ương Đảng,  
Bí thư Tỉnh ủy  
NGUYỄN HỒNG LĨNH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương tiêu biểu cho mẫu người Cộng sản chân chính, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; luôn kiên cường đấu tranh vì hạnh phúc của Nhân dân, vì lý tưởng của Đảng. Trong mọi hoàn cảnh, luôn tỏ rõ bản lĩnh, trí tuệ của người Cộng sản kiên cường; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; giữ vững, nêu cao và lan tỏa phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, tính tiên phong, gương mẫu, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện.

Tổng Bí thư luôn gần gũi, sâu sát với Nhân dân, là một nhà lãnh đạo có tâm, nhà lý luận sâu sắc... Đảng bộ, Nhân dân Đồng Nai rất thương tiếc sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

● Chánh Văn phòng Tỉnh ủy  
VIÊN HỒNG TIẾN

Tôi có may mắn được dự buổi làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Tỉnh ủy Đồng Nai về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" vào tháng 3-2013. Khi bước vào phòng họp, Tổng Bí thư đến bắt tay từng người có mặt hôm đó. Là người lãnh đạo cao nhất của Đảng nhưng ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất gần gũi, giản dị, khiêm tốn, đặc biệt toát lên dáng người rất hiền triết. Phát biểu của Tổng Bí thư hôm đó có nhiều vấn đề, song chung quy xoay quanh một chữ "Dân", cán bộ phải lắng nghe dân, hiểu dân, chăm lo cho dân, vì Nhân dân phục vụ... Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một người Cộng sản kiên trung, một tấm gương mẫu mực hết lòng vì Đảng, vì đất nước, vì Nhân dân.

● Phó trưởng ban thường trực  
Ban Dân vận Tỉnh ủy  
PHẠM THỊ KIM CHUNG

Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, dầu biết rằng sinh - lão - bệnh - tử là quy luật của đời người nhưng tôi đã òa khóc, như thể ông chính là cha, mẹ của mình. Trong trái tim tôi và mỗi người dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thật sự xứng đáng là một con người chân chính, một đảng viên chân chính, một tấm gương nhà lãnh đạo trong sáng, mẫu mực.

Chúng ta hãy bày tỏ sự thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng hành động cụ thể: mỗi cán bộ, đảng viên giữ gìn sự mẫu mực, đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong

# Tiếc thương một



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Linh viếng Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), năm 2016.

Nhân dân để dân tin Đảng, yêu Đảng mãi mãi, cùng với đất nước Việt Nam góp phần xây dựng một thế giới tiến bộ, văn minh và đạo đức.

● Đại biểu ĐỖ THỊ THU HẰNG,  
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh  
Đồng Nai, Chủ tịch HĐQT  
Tổng công ty Công nghiệp  
thực phẩm Đồng Nai (Dofico)

Dofico rất vinh dự khi được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghé thăm vào ngày 28-3-2013, trong chuyến làm việc tại Đồng Nai. Tổng Bí thư đã biểu dương những thành quả mà doanh nghiệp đạt được trong thời điểm đó.

Từ đó đến nay, Dofico không ngừng nỗ lực để tiếp tục phát triển. Tôi cùng tập thể công ty tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chung sức đồng lòng phát triển kinh tế, chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho Nhân dân.

Với cương vị người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước, là đảng viên, đại biểu Quốc hội, bản thân tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình, tự tu dưỡng và rèn luyện để đóng góp một phần công sức của mình cho doanh nghiệp, cho xã hội.

● Trung tướng NGUYỄN XUÂN SƠN,  
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy  
Trường Sĩ quan lục quân 2

Cá nhân tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Đối với cán bộ quân đội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc nhở, căn dặn phải thực sự gương mẫu, đúng với tinh thần Quân đội Nhân dân, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều diễn biến phức tạp, Tổng Bí thư chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội theo tinh thần "7 dám" có ý nghĩa sâu sắc, là một trong những tiêu chí để đội ngũ cán bộ quân đội mang tinh thần cống hiến, xây dựng đất nước, xây dựng quân đội hùng mạnh - lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước. Đây cũng là điều mà Đảng ủy, cấp ủy, chỉ huy các cấp Trường Sĩ quan lục quân 2 đang nỗ lực học tập, noi theo và phấn đấu thực hiện cho được tinh thần "7 dám" mà Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương căn dặn...

● Đại tá HUỖNH CÔNG PHÚC, Phó  
chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Đây là sự mất mát lớn nhất của dân tộc, của đất nước nói chung, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh nói riêng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng về nói đi đôi với làm, thực sự là biểu tượng của người Cộng sản mẫu mực, chân chính.

"Trái tim lớn" ngừng đập thực sự đã để lại nỗi mất mát, đau thương. Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh sẽ quyết tâm biến đau thương thành hành động, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng; đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng

của Đảng, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy, nòng cốt của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.

● Thạc sĩ TRẦN QUANG TOẠI,  
Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử  
Đồng Nai

Trên lĩnh vực văn hóa, những bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa luôn đi đúng định hướng của Đảng, góp phần xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trên lĩnh vực này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất chú trọng vấn đề đạo đức theo như lời dạy của Bác Hồ, đó là người cán bộ phải có đức, có tài, tức là phải vừa hồng, vừa chuyên.

Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề xuất việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xem xét, rà soát lại đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều đó cho thấy tầm nhìn của Tổng Bí thư trong định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIV sắp tới.

Những bài phát biểu, những ấn phẩm của Tổng Bí thư để lại rất cần để chúng ta nghiên cứu, rút ra các bài học không chỉ cho công tác lãnh đạo, mà còn cho việc học tập trong tương lai sau này.

● Bà TRẦN MỸ NGỌC,  
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ  
huyện Vĩnh Cửu

Khi đọc được tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần trên báo, trong tim tôi thắt lại. Mặc dù